

XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ CỦA HỌC VIỆN (2004-2009)

TS NGÔ KIM NGÂN

Chánh Văn phòng Học viện
CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh

Học viện Chính - Hành chính (CT-HC) quốc gia Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, công chức hành chính, viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp, cán bộ khoa học chính trị và hành chính của hệ thống chính trị; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý



Lễ khởi công Dự án Nhà điều hành trung tâm Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 2-3-2009

l luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị và khoa học hành chính. Trong quá trình xây dựng và phát triển, cùng với việc chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học, Ban Giám đốc Học viện luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng cơ sở vật chất nhằm đáp ứng ngày càng cao yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Cơ sở vật chất - kỹ thuật của Học viện hầu hết được xây dựng từ những năm 60-70 của thế kỷ

XX. Do tình hình đất nước khó khăn về kinh tế, trong một thời gian dài, mới chỉ sử dụng và khai thác mà không có đầu tư bổ sung, nâng cấp và sửa chữa lớn. Đến những năm cuối thập kỷ 90, Học viện được đầu tư một số kinh phí xây dựng mới, sửa chữa và nâng cấp một số công trình đã bị xuống cấp nặng.

Trong những năm qua, toàn hệ thống Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh đã tập trung quán triệt Nghị quyết Đại hội IX và X của Đảng trong triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ, đồng thời

từng bước xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu mới. Học viện đã triển khai thực hiện các quyết định quan trọng: Năm 2004, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 80/2004/QĐ-HVCTQG *Quy định một số nội dung cơ bản của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học*. Năm 2005, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 30-7-2005 *Về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh* và Quyết định số 149-QĐ/TW, ngày 2-8-2005 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Năm 2007, thực hiện Quyết định số 60-QĐ/TW, ngày 7-5-2007 của Bộ Chính trị về việc *hợp nhất Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh*, tiếp đó thực hiện Quyết định số 100-QĐ/TW, ngày 22-10-2007 của Bộ Chính trị về *chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh...* Năm 2009, Học viện thực hiện nhiều nhiệm vụ mới quan trọng như: sắp xếp tổ chức bộ máy của trung tâm Học viện theo Thông báo Kết luận số 162-TB/TW ngày 10-6-2008 của Ban Bí thư và Nghị định số 129/2008/NĐ-CP ngày 17-2-2008 của Chính phủ về *quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh*. Đầu năm 2009, một số đơn vị chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhận thức rõ yêu cầu của nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn mới, Học viện đã chú trọng đầu tư phát triển công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học đồng thời đẩy

mạnh công tác xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Học viện.

1. Kết quả thực hiện công tác xây dựng cơ sở vật chất những năm gần đây

Nhìn chung, công tác xây dựng cơ sở vật chất của Học viện có những bước phát triển tương đối toàn diện. Ban Giám đốc, Ban cán sự Đảng Học viện thường xuyên coi trọng chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật và phục vụ hậu cần, cùng với sự nỗ lực chung của toàn thể cán bộ công chức hành chính - hậu cần, mảng công tác này ngày càng phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Đã bảo đảm kinh phí thường xuyên cho các hoạt động của Học viện. Đặc biệt là đã tăng cường một bước cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và sinh hoạt. Đầu tư xây dựng mới và đưa vào sử dụng các công trình mới gồm các khu phòng làm việc của cán bộ, công chức và nhà ở học viên... Thực hiện trang cấp nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và công tác quản lý, có kế hoạch từng bước trang bị đồng bộ, phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Trung tâm Học viện và các Học viện trực thuộc đã tập trung xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác. Các công trình xây dựng được theo dõi quản lý đảm bảo chất lượng, thực hiện chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Trong 5 năm từ năm 2004 đến 2009, Trung tâm Học viện đã được đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp các hạng mục công trình

với trị giá trên 200 tỷ đồng, trong đó: xây dựng mới Trung tâm thể thao, Hội trường 4 (có sức chứa trên 1.000 người với diện tích sàn xây dựng 2.700m²); cải tạo nhà A1, A2, A4, A8, A9, A10, A11, A12, A13; thi công nhà điều hành trung tâm 13 tầng với tổng mức đầu tư 126 tỷ đồng; phối hợp triển khai xây dựng nhà ở học viên (cao 15 tầng với diện tích sàn 9.000m²) do Chính phủ Trung Quốc viện trợ.

Hàng năm đều tiến hành bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin, các phương tiện máy móc thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập. Định kỳ thay thế, bổ sung tiện nghi ăn ở, sinh hoạt trong các phòng ở của học viên. Tính đến năm 2009, Trung tâm Học viện đang quản lý tổng tài sản cố định giá trị trên 218 tỷ đồng (gồm: 53 nhà; vật kiến trúc: 46 cái; phương tiện vận tải: 37 xe ô tô; máy móc, thiết bị: 3104 (bộ); tài sản khác: 1513 (bộ); tài sản vô hình: 12 chương trình, giá trị hơn 601 triệu đồng; công cụ lao động: 141(bộ) với hơn 12 tỷ đồng; đất: khu vực phía Bắc Học viện: 107.494,3 m²; khu vực phía Nam: 1.450 m². Trong 5 năm (từ 2004 đến tháng 4-2009), đã cung cấp 308.086 lít xăng, 136.695,15 lít dầu cho các đầu xe hoạt động và máy phát điện; số km các đơn vị đã sử dụng là 1.972.676 km.

Công tác trang cấp và quản lý tài sản được thường xuyên kiểm tra, đánh giá để kịp thời điều chuyển, bổ sung, chống lãng phí, thất thoát tài sản.

Trong giai đoạn 2004-2009, các Học viện trực thuộc đã triển khai các công trình xây dựng theo đúng kế hoạch; thường xuyên theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ việc mua sắm các trang thiết bị và thi công các công trình xây dựng, cụ thể là:

Học viện CT-HC Khu vực I đã được đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp các hạng mục

công trình với kinh phí trên 50 tỷ đồng, trong đó: Xây dựng mới nhà Hiệu bộ (nhà điều hành) 8 tầng với tổng diện tích 2.500m²; cải tạo nâng cấp nhà ăn phục vụ học viên; cải tạo một cách cơ bản và khép kín nhà ở học viên với quy mô trên 500 học viên nội trú; nâng cấp một phần cơ bản đường nội bộ bằng bê tông Aphan... Hàng năm, Học viện đã tập trung bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin, các phương tiện máy móc thiết bị đa năng khác tập trung vào phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập của học viên. Định kỳ hàng năm thay thế, bổ sung tiện nghi ăn ở, sinh hoạt trong các phòng ở của học viên với kinh phí trên 10 tỷ đồng.

Học viện CT-HC Khu vực II đầu tư cho việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo là 25,5 tỷ đồng bao gồm sửa sang nhà công vụ, nhà ở học viên, khu giảng đường, khu nhà làm việc, thư viện, phòng truyền thống, trạm y tế, nhà ở... Đầu tư cho mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học với tổng giá trị trên 10,2 tỷ đồng.

Học viện CT-HC Khu vực III đầu tư xây dựng mới nhà làm việc 3 tầng, diện tích mặt sàn là 1.663m² với kinh phí đầu tư 4,604 tỷ đồng, nâng cấp sửa chữa khu ký túc xá, đường nội bộ, ga ra ô tô, nhà công vụ, thư viện, khu nhà hành chính, hệ thống điện chiếu sáng với tổng số tiền là 20,759 tỷ đồng, đầu tư cho việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học là 12,347 tỷ đồng.

Học viện CT-HC khu vực IV sửa sang cải tạo dãy nhà 25 phòng phục vụ cho hoạt động của Học viện.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền hoàn thành các công trình nhà điều hành trung tâm, nhà ở học viên Lào và mở rộng hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân

sách Trung ương với tổng giá trị đầu tư 57,265 tỷ đồng; nâng cấp, sửa chữa và cải tạo ký túc xá, nhà ăn sinh viên, nhà ở học viên Lào, giảng đường, nhà khách, sân thể thao, đường điện, trạm điện... với số tiền là 35,146 tỷ đồng; đầu tư cho việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học là 23,909 tỷ đồng.

Học viện Hành chính trong 5 năm qua đã chi cho hoạt động xây dựng và sửa chữa gần 100 tỷ đồng, gồm các công trình khu giảng đường 9 tầng, khu ký túc xá dành cho học viên nước ngoài tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, Dự án Học viện Hành chính Phân viện Thừa Thiên - Huế; đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu trên 19 tỷ đồng.

Với những kết quả trên, có thể đánh giá rằng, công tác xây dựng cơ sở vật chất ở Trung tâm Học viện và các Học viện trực thuộc trong những năm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hầu hết các công việc đều được hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng và hiệu quả cao; đã có ý thức chủ động trong việc tham mưu giúp Ban Giám đốc đề ra các chủ trương nhằm thực hiện quản lý các hoạt động theo tinh thần tiết kiệm, chống tham nhũng và lãng phí; đẩy mạnh công tác kiểm kê, kiểm soát các đơn vị trong sử dụng diện tích công sở, trang thiết bị kỹ thuật, xăng dầu, điện thoại, điện chiếu sáng, nước, và các tài sản công. Công tác mua sắm tài sản công đã đi vào thực hiện theo quy trình, quy định của Luật đấu thầu, bảo đảm tiết kiệm ngân sách; thực hiện tốt các yêu cầu phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học trong việc vận hành và sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu của Học viện.

Để đạt được những kết quả đó, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất, Ban Giám đốc Học viện luôn có quan điểm chỉ đạo rõ ràng, kế hoạch cụ thể, sát sao và biện pháp kiên quyết; tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác quản lý cơ sở vật chất được sắp xếp phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ, công chức hoạt động trong công tác này luôn có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, hỗ trợ, cộng đồng trách nhiệm trong công việc; điều kiện cơ sở vật chất đã từng bước được đầu tư thỏa đáng, đội ngũ làm công tác hành chính - hậu cần được quan tâm đúng mức hơn về vật chất và tinh thần. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng cơ sở vật chất, Học viện luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực, hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương, đặc biệt là của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương (nay là Văn phòng Trung ương), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học - Công nghệ...

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, công tác xây dựng cơ sở vật chất vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, đó là: Cơ sở vật chất hiện có, nguồn kinh phí được cấp hằng năm còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu cao đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chính trị của Học viện được Đảng, Nhà nước giao trong thời kỳ mới; việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình còn chậm so với kế hoạch, việc giải ngân các nguồn kinh phí đầu tư chưa kịp thời; công tác theo dõi, giám sát ở một số công trình xây dựng chưa thực sự sâu sát, ảnh hưởng đến chất lượng công trình; việc đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu

khoa học, nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quản lý vật tư, tài sản, trang thiết bị kỹ thuật chưa chặt chẽ, do đó vẫn còn tình trạng lãng phí, hiệu quả sử dụng không cao. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém là do đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị hậu cần còn hạn chế trong quá trình tổ chức và chỉ đạo triển khai công tác, còn thiếu cán bộ nòng cốt, chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ cụ thể; một bộ phận đội ngũ cán bộ công chức làm công tác hành chính - hậu cần còn hạn chế về năng lực thực hiện công việc được giao, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ; mối quan hệ, sự phối hợp công tác giữa các đơn vị phục vụ và đơn vị chức năng, đơn vị nghiên cứu giảng dạy đôi lúc chưa thật tốt.

2. Phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tới

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện trong giai đoạn mới, công tác xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cần tập trung triển khai theo hướng tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, phục vụ hậu cần một cách đồng bộ, hiện đại hóa nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ được giao, ngang tầm với vai trò, vị trí, chức năng của Học viện, cụ thể là:

- Tiếp tục sắp xếp tổ chức cán bộ lãnh đạo, quản lý làm công tác hành chính - hậu cần. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng tốt những cán bộ đã hoàn thành chương trình học tập trở về công tác tại các đơn vị hành chính - hậu cần.

- Kiện toàn bộ máy một số đơn vị; tăng cường quản lý lao động, thực hiện tốt kỷ luật lao động; xây dựng sự đồng thuận trong tập thể, nâng cao tinh thần trách nhiệm mỗi cá nhân, đổi mới tác phong công tác đối với cán bộ, công chức, nhân viên khối hành chính - hậu cần nhằm đáp ứng yêu cầu mới.

- Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng và cải tạo. Chọn lọc, tập trung nguồn lực đầu tư vào các công trình trọng điểm, tăng cường thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí.

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện kỹ thuật đã được trang cấp: hội trường, giảng đường, phòng hội thảo để phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Phục vụ tốt các hoạt động thường xuyên và đột xuất của cán bộ và học viên.

- Chủ động khai thác các nguồn kinh phí phục vụ các mặt hoạt động của Học viện. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên và học viên; chấp hành đúng quy định của Nhà nước trong công tác quản lý tài chính, vật tư tài sản.

- Phục vụ tốt nơi ăn, ở, sinh hoạt, hệ thống giảng đường, lớp học đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, học viên; đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm tiết kiệm điện, nước, xăng xe và các khoản chi hành chính.

Để những nhiệm vụ trên được thực hiện có hiệu quả, trong những năm tới, Học viện cần chú trọng xây dựng cơ sở vật chất và tăng cường trang thiết bị trên tinh thần nghiên cứu và ban hành các quy định cụ thể về quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của hệ thống Học viện trong điều kiện thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Từng bước đầu tư có trọng điểm các công trình mới đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo ngày càng chính quy hiện đại. Trước mắt sớm hoàn thành các công trình xây dựng trọng điểm, tăng cường và bổ sung các thiết bị máy móc, công nghệ để đưa vào phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học ở Học viện và các Học viện trực thuộc một cách cơ bản, đồng bộ.